

สรุปผลการปฏิบัติการกิจของคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๑ (COP21/CMP11)

ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ่ายรูปร่วมกันบริเวณด้านหน้าอาคารสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส
สถานที่จัดการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๑ (COP21/CMP11)

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา (เวลาที่ท้องถิ่น ณ กรุงปารีส) ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมการธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย พลเรือเอก ธราทร ขจิตสุวรรณ์ ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๑ (COP21/CMP11) อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางรัฐสภาสมาชิกของสหภาพรัฐสภาจากกว่า ๘๐ ประเทศ เป็นจำนวนรวมกว่า ๓๐๐ คน

ที่ประชุมได้รับฟังสุนทรพจน์จากบุคคลสำคัญ อาทิ Mr. Claude Bartolone ประธานสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส Mr. Laurent Fabius รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส และประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Mr. Ban Ki - Moon เลขาธิการสหประชาชาติ Mr. Gerard Larcher ประธานวุฒิสภาฝรั่งเศส Mr. Saber Hossain Chowdhury ประธานสหภาพรัฐสภา และ Mr. Arnold Schwarzenegger นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓๘ ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียและประธานผู้ก่อตั้ง “R20 – Regions of Climate Action”



คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างการรับฟังสุนทรพจน์
ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส

ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น ณ กรุงปารีส) ณ อาคารวุฒิสภาฝรั่งเศส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรณ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๑ (COP21/CMP11) เป็นวันที่สอง



บรรยากาศระหว่างการประชุม ณ อาคารวุฒิสภาฝรั่งเศส

ที่ประชุมได้รับฟังสุนทรพจน์จาก Mr. Gerard Larcher ประธานวุฒิสภาฝรั่งเศส ซึ่งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นจึงเป็นปาฐกถา ในหัวข้อ “Leading the world towards a green economy” โดยผู้รับเชิญ อาทิ Ms. Segolene Royal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และพลังงานฝรั่งเศส Mr. Achim Steiner ผู้อำนวยการบริหารแห่งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และ Mr. Angel Gurría เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ในช่วงการอภิปรายเป็นคณะช่วงแรก หัวข้อ “From climate science to parliamentary action” ซึ่งมี Mr. Saber Hossain Chowdhury ประธานสหภาพรัฐสภา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยมีอาณาเขตทั้งชายฝั่งและบนบกเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ อุณหภูมิและน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นในวงกว้างต่อทั้งทรัพยากรทางบกและทางทะเล ประเทศไทยจึงได้วางมาตรการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกทั้งการลดทางตรง (Mitigation) และการปรับตัว (Adaptation) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยและประเทศเล็ก ๆ อีกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศที่กำลังพัฒนายังขาดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการต่อสู้เพื่อชะลอภาวะโลกร้อน จึงเป็นคำถามสำคัญว่าเราจะมียุทธศาสตร์ที่สามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยในอนาคตได้อย่างไร เนื่องจากเรื่องนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่สมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้ออกกฎหมายและผู้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลควรได้รับทราบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ที่ประชุมมีมติให้เป็นปีแห่งการปฏิบัติ (Implementation) ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนในเรื่องกฎหมาย งบประมาณ และการเข้าถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนผู้มีรายได้น้อย (Grassroots) อย่างแท้จริง



ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในระหว่างกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม

สำหรับการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งต่อไป คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๒ (COP22) ซึ่งมีกำหนดการในปลายปีหน้า ณ เมืองมาร์ราเคช (Marrakesh) ราชอาณาจักรโมร็อกโก

จัดทำโดย

กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร